



## { **Bất cứ ai giúp một người có đức tin thoát khỏi nỗi đau khổ của thế giới này, Allah sẽ giải tỏa cho người đó khỏi nỗi đau khổ của Ngày Phục Sinh** }

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Bất cứ ai giúp một người có đức tin thoát khỏi nỗi đau khổ của thế giới này, Allah sẽ giải tỏa cho người đó khỏi nỗi đau khổ của Ngày Phục Sinh, và bất cứ ai làm mọi việc trở nên dễ dàng với người đang gặp khó khăn, Allah sẽ làm cho mọi việc trở nên dễ dàng với người đó ở đời này và Đời Sau, và ai bảo vệ một người Muslim, Allah sẽ bảo vệ người đó ở thế giới này và Đời Sau, và Allah luôn giúp đỡ người bے tôi miễn là người bے tôi luôn giúp đỡ người anh em của mình; và ai là người tìm đường để học hỏi kiến thức, Allah sẽ tạo cho y một con đường đến Thiên Đàng. Bất cứ khi nào một nhóm người tụ tập tại một trong những ngôi nhà của Allah đọc Kinh Sách của Allah và thảo luận nó với nhau, sự yên bình giáng xuống họ, lòng thương xót của Allah bao bọc họ, và các Thiên Thần bao quanh họ, và Allah nhắc đến họ với những ai ở nơi Ngài; và bất cứ ai làm chậm lại công việc của mình thì dòng dõi của y sẽ không tăng tốc được gì cho y.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Thiên Sứ của Allah ﷺ cho biết rằng phần thưởng của một người Muslim ở nơi Allah tương ứng với những gì y đã làm với những người Muslim. Bất cứ ai xoa dịu, giả tỏa và loại bỏ khỏi một người có đức tin nỗi thống khổ và khó khăn của thế giới này, Allah sẽ ban thưởng cho người đó bằng cách giải tỏa cho người đó khỏi nỗi đau khổ của Ngày Phục Sinh. Ai tạo điều kiện thuận lợi cho người có đức tin khi người đó gặp khó khăn và tháo gỡ khó khăn cho y, thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho người đó ở đời này và Đời Sau. Ai che giấu cho một người Muslim những sơ suất, sai lầm mà không nên tiết lộ, thì Allah sẽ che giấu tội lỗi cho người đó ở đời này và Đời Sau. Allah là Đấng luôn giúp đỡ tôi tớ của Ngài miễn là người tôi tớ đó luôn giúp đỡ người anh em đồng đạo của mình vì lợi ích tôn giáo và thế tục, và sự giúp đỡ đó là thông qua sự cầu nguyện, thể chất, vật chất, và những thứ khác. Và bất cứ ai đi tìm đường học hỏi kiến thức Islam với ý định làm như vậy vì Allah Toàn Năng, Allah sẽ tạo cho y con đường dễ dàng và thuận lợi đến Thiên Đàng. Nhóm người nào tụ tập trong nhà của Allah, đọc Kinh Sách của Allah và nghiên cứu nó với nhau, sẽ không được gì ngoại trừ sự yên bình và tôn kính giáng xuống trên họ, và lòng thương xót của Allah bao phủ họ, các Thiên Thần vây quanh họ, và Allah khen ngợi họ với ai cận kề nơi Ngài, và thật vinh dự cho người bے tôi khi được Allah nhắc đến mình với những Thiên Thần ở cấp cao nhất. Ai làm việc không trọn vẹn, không đưa mình lên hàng ngũ những người nỗ lực phấn đấu thì việc ỷ lại dòng dõi không mang lại bất cứ lợi ích gì.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

